

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ จะทำการขายทอดตลาดอากาศยาน AIRBUS COMPANY รุ่น A ๓๑๐-๒๒๒ ในคดีของศาลแพ่ง หมายเลขคดีแดงที่ ผบ ๔๘๒๐/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท วัดสัน ฟาร์ลี แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์ บริษัท เอเชีย คอนเน็กซ์ แอร์ไลน์ จำกัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ณ หลุมจอดที่ ๑๐๔ ท่าอากาศยานดอนเมือง รวม ๔ นัด ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ , ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ , ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามลำดับ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ราคาเริ่มต้น ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ประสงค์เข้าสู่ราคา ต้องวางหลักประกันเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หากพร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ ก่อนวันขายไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อทำบัตรผ่านเข้าเขตท่าอากาศยานดอนเมือง โดยผู้ซื้อได้ต้องรับผิดชอบค่าหลุมจอดนับแต่วันที่ซื้อได้จนถึงวันที่ขนย้ายอากาศยานออกจากเขตท่าอากาศยานดอนเมือง



ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑
เรื่อง ขายทอดตลาดอากาศยานตามสำเนาใบสำคัญการจดทะเบียน

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.๔๘๒๐/๒๕๕๗

บริษัท วัตสัน ฟาร์ลี แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โจทก์

ระหว่าง

บริษัท เอเชีย คอนเน็กซ์ แอร์ไลน์ จำกัด ที่ ๑, นายศักราช จันทราภรณ์ ที่ ๒

จำเลย

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดอากาศยานตามสำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนของจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้

รวม ๔ นัด

นัดที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นัดที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

นัดที่ ๓ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

นัดที่ ๔ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ หลุมจอดที่ ๑๐๔ ท่าอากาศยานดอนเมือง เลขที่ ๒๒๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา หากในการขายแต่ละนัดไม่มีการขาย หรือขายไม่ได้หรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จะทำการขายนัดต่อไปตามกำหนดนัดดังกล่าว

ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องไปดูแลการขายทอดตลาดตามกำหนดนัดทุกครั้ง และมีสิทธิเข้าสู่อากาศ หรือหาบุคคลอื่นเข้าสู่อากาศเพื่อให้ได้ราคาตามที่ต้องการ หากไม่ไปดูแลการขายถือว่าไม่ตั้งใจในการเข้าสู่อากาศ ทั้งถือว่าบุคคลนั้นทราบกำหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้วด้วย

กรณีทรัพย์สินที่ยึดมิได้นำไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ของกรมบังคับคดีในวันขายทอดตลาด เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีหน้าที่ต้องขนย้ายทรัพย์สินที่จะขายไปส่งมอบให้เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการขาย ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศขาย หากไม่นำทรัพย์สินมาส่งมอบหรือไม่มานำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการขาย แล้วแต่กรณี จะถือว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานบังคับคดี จะรายงานศาลขอให้มีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

อากาศยานตามสำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนที่จะขาย

อากาศยาน AIRBUS COMPANY ๑, Round - point Maurice Bellonte, Blagnac - FRANCE A ๓๑๐ - ๒๒๒ สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS - PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน ๔๑๙ จำนวน ๑ ลำ

อากาศยานที่จะขาย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายตามสำเนาใบสำคัญการจดทะเบียน ผู้ซื้อได้ต้องไป ติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขออนุญาตออกใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียนและดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ เป็นชื่อของผู้ซื้อด้วยตนเอง

หมายเหตุ ๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู่ราคาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันขายทอดตลาดแต่ละนัด ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาเนื่องจากพื้นที่ที่จอดอากาศยานเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ ซึ่งผู้ที่จะผ่านเข้าออกต้องได้รับอนุญาตจากการทำอากาศยาน ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับอนุญาตจากการทำอากาศยาน ให้เข้าไปรวมประมูลซื้อทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ที่จอดอากาศยาน

๒. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดนอกเหนือจากราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายทอดตลาด

๓. ผู้ซื้อต้องชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานและค่าบริการอื่นๆ (ค่าหลุมจอด) ต่อบริษัททำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ซื้อทรัพย์สินได้จนกว่าจะเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ซื้อออกจากพื้นที่ทำอากาศยานดอนเมืองแล้วเสร็จ

ราคาเริ่มต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สามารถขายในการขายทอดตลาดที่ใช้บังคับอยู่ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดราคาเริ่มต้นสำหรับการขายทอดตลาดแต่ละครั้งตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงสภาพทรัพย์สินในปัจจุบัน ราคาซื้อขายในท้องตลาด รวมถึงความเหมาะสมประการอื่นประกอบด้วย ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษจะมีการปิดเศษตามประกาศดังกล่าว

ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญประเมินราคา จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน กรมบังคับคดี จำนวน ไม่มี บาท

ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สิน จำนวน ไม่มี บาท

เงื่อนไขการเข้าเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เว้นแต่ผู้เข้าเสนอราคานั้นเป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนหรือคู่สมรสที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว

การวางหลักประกันให้วางเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับเงิน หรือใช้วิธีทำการรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture)

ผู้ที่ซื้อไม่ได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการขายในวันนั้น

ในกรณีผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาเคยเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือในคดีนี้ จะต้องวางหลักประกันพิเศษต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าเสนอราคาเป็นจำนวนห้าเท่าของจำนวนหลักประกันข้างต้น

ข้อสัญญา

ผู้ซื้อได้ต้องชำระราคาทันทีที่ซื้อทรัพย์สินได้ โดยให้ถือว่าหลักประกันการเข้าเสนอราคา (หากมี) เป็นส่วนหนึ่งของชำระราคา

การวางเงินมัดจำและชำระเงินส่วนที่เหลือต้องวางชำระเป็นเงินสด ถ้าเป็นเช็คต้องเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือเช็ค ของส่วนราชการ องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบุ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับเงิน

คำเตือนผู้ซื้อ

ก่อนเข้าเสนอราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าเสนอราคา ต้องส่งใบมอบอำนาจต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าเสนอราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าเสนอราคาในนามตนเองซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าเสนอราคาเป็นนิติบุคคล ให้ส่งหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือมอบอำนาจของกรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคลผู้มีอำนาจ ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าเสนอราคาด้วย

ทรัพย์สินที่ต้องมีการรื้อถอน ให้ผู้ซื้อได้รื้อถอนและขนย้ายไปหรือติดต่อกับเจ้าของสถานที่เอง

ขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ (กองยึดทรัพย์สิน) อาคารประชาชนเวสต์ ๑ สแควร์ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร. (๐๒) ๐๑๒๔๒๐๐ ต่อ ๓๐๒ - ๓๐๓ โทรสาร (๐๒) ๐๑๒๔๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.led.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

นายศรัณย์ ปัญญาติลก
เจ้าพนักงานบังคับคดี

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ (ยส.)

โปรดติดต่อ นางสาววิญญา เจนจบ

หน้าบัญชี ๕๕๑๐๐๑๗๑๓

ปารีชาติ พิมพ์/ทาน

M๒๔K๑ - ๑